



บทความหลังข่าว 12.00 น.

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

## บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “วันผู้สูงอายุ”

ท่านผู้ฟังครับ/คะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็นเทศกาลสำคัญอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ที่ประชาชนจะได้หยุดพักผ่อน รวมถึงทำกิจกรรมอาทิ การเล่นน้ำ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ นั่นก็คือ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ครับ/คะ

**“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”** เป็นวันที่ถูกผูกไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือก็คือวันสงกรานต์ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ

โดยทั่วไปแล้วในวันผู้สูงอายุแห่งชาติจะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร มอบของขวัญและขอพรจากผู้สูงอายุตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆทั่วประเทศ เป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่ลูกหลานได้กลับมาพบกับญาติผู้ใหญ่ที่บ้านหรือที่ภูมิลำเนา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เช่น การขึ้นรถประจำทางหรือว่ารถไฟฟรี เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วยครับ/คะ

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้ **ดอกลำดวน** เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ซึ่ง ลำดวนเป็นไม้ที่อายุยืน ไม่ทิ้งใบ จึงเขียวชอุ่มให้ร่มเงาตลอดปี ดุจดั่งผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นแก่ลูกหลานเสมอ นอกจากนี้ดอกลำดวนยังมีกลิ่นหอม กลีบดอกแข็งแรง ไม่ร่วงง่าย เปรียบได้กับผู้สูงอายุที่ทรงคุณธรรม ความดีงาม ไว้เป็นแบบอย่างแก่สังคมเสมอมา

ท่านผู้ฟังครับ/คะ แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาหลาย ๆ คนกำลังสนุกสนานกับการเล่นน้ำ หรือสังสรรค์เนื่องในวันหยุดยาว แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับบุคคลในครอบครัวที่อยู่ใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับบ้าน คอยให้ความรัก ความอบอุ่น และคำแนะนำที่ดีให้แก่ลูกหลานเสมอมา รวมทั้งถือโอกาสใช้ช่วงเวลาหยุดยาวนี้กลับไปหาผู้สูงอายุ ที่บางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากนัก เนื่องด้วยสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ มาใช้เวลาร่วมกัน สร้างความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละช่วงวัยร่วมกันครับ/คะ

## จบบทความประจำวัน เรื่อง “วันผู้สูงอายุ”

เรียบเรียงโดย อานนท์ นันตสุคนธ์ / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลา

ราชการ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ <https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/173683>

กรมกิจการผู้สูงอายุ <https://pathumthani.dop.go.th/th/aboutus/9>